



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TÂM

Tập đoàn Sembcorp tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Sembcorp. Ảnh: MINH ĐỨC

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học trước năm học mới



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh: NGỌC LINH

Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019)

Năm mươi năm về trước (ngày 2/9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiểu bào

ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

(Xem tiếp trang 4)

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu chuyển đổi khoảng 28.000ha đất trồng lúa sang phát triển cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

Chiều ngày 3/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo đề án chuyển đổi đất lúa phát triển cây trồng có hiệu

quả kinh tế cao giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi đất trồng lúa sang phát triển cây trồng

(Xem tiếp trang 2)
MINH HƯƠNG

Chiều ngày 3/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, Trường Tiểu học và THCS Tam Quang (Vũ Thư). Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính.

Những năm học trước, học sinh các huyện lên học tại Trường THPT Chuyên Thái Bình thường ở chung với người đi làm tại khu ký túc xá 9 tầng nên ảnh hưởng đến quá trình học tập cũng như công tác quản lý. Vì vậy, năm học 2019 - 2020, UBND tỉnh đồng ý cho Trường THPT Chuyên Thái Bình tiếp nhận khu ký túc xá cũ của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình với 54 phòng ở để đáp ứng nhu cầu ở nội trú của học sinh. Tuy nhiên, các phòng ở tại đây đã xuống cấp, nhà vệ sinh không bảo đảm sẽ gây khó khăn cho học sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Tại Trường THPT Chuyên Thái Bình còn có 39 phòng học chưa được chống nóng

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Gặp mặt cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2018 - 2019

Sáng ngày 3/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2018 - 2019 và cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2019 - 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đoàn học viên cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2018 - 2019 của tỉnh gồm 28 đồng chí. Sau 9 tháng học tập, nghiên cứu, các học viên đã được trang bị và tiếp thu một cách có hệ thống các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng; bổ sung những tri thức cần thiết, những thành tựu mới về khoa học lãnh đạo, khoa học quản lý và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác. Kết thúc khóa học, có 3/28 học viên đạt loại giỏi (chiếm 11%); 25/28 học viên đạt loại khá (chiếm 89%).

Khoá học 2019 - 2020, tỉnh có 22 đồng chí được cử đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I.

Việc cử cán bộ của tỉnh đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I thể hiện sự quan tâm, chú trọng của tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phong cách công tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ mới; nâng cao khả năng vận dụng, gắn lý luận với thực tiễn cho đội ngũ cán bộ; từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững vàng về chính trị, có trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, luôn đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

ĐÀO QUYN

Tặng quà và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển đầu tư Nam Thái phối hợp với Hội Khuyến học phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dành tặng 70 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 trên địa bàn phường Trần Lãm. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, cổ vũ tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

MINH NGUYỆT

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

(Xem trang 3)



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen.

TIỀN HẢI

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

(Xem tiếp trang 4)

MTTQ HUYỆN VŨ THƯ Tặng 460 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi

Nhân dịp đầu năm học 2019 - 2020, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư đã trao tặng 460 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi của 83 trường học trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Kinh phí do MTTQ huyện vận động từ các nguồn xã hội hóa và trích từ quỹ vì người nghèo của huyện. Các suất quà được chuyển về Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn để trao tặng cho các cháu đúng dịp khai giảng. Những phần quà là sự chia sẻ yêu thương, sẻ chia tình cảm của xã hội dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng những món quà nhỏ này sẽ phần nào giúp các em chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới và có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện.

ANH ĐÀO

Ra mắt mô hình câu lạc bộ chèo truyền thống, "Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên, thanh niên"

* Tại xã Thái Phúc (Thái Thụy), Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thái Thụy và UBND xã Thái Phúc phối hợp tổ chức ra mắt mô hình câu lạc bộ chèo truyền thống.

Sau hơn một tháng nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thực tế tại địa phương, câu lạc bộ chèo truyền thống xã Thái Phúc chính thức được thành lập, đáp ứng niềm mong mỏi của những người yêu thích nghệ thuật chèo và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của đồng bào nhân dân địa phương. Với 31 thành viên, hoạt động có quy chế tổ chức, câu lạc bộ là tổ chức quần chúng mang tính tự nguyện, tập hợp những người có năng khiếu, nhiệt huyết tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện, các thành viên câu lạc bộ có thể dàn dựng và biểu diễn được một số làn điệu như: đường trường thu không, luyện năm cung lời cổ, võ nước...

Câu lạc bộ được thành lập góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung; tạo sân chơi để

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH - HÀ ANH